



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๑๗, ๓๗๔๐

ที่ อว ๐๖๐๕.๑๙/ ๖๗๗๗

วันที่ ๓) พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม รอบ ๒) และประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณนักวิจัย

เรียน หัวหน้าโครงการวิจัย

อ้างอิงหนังสือที่ อว ๐๖๐๕.๑(๙)/๑๔๘๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบร่างประกาศตามที่ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอขอทุนอุดหนุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการทำสัญญารับทุน ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถ Download เอกสารสัญญารับทุนเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ที่ <http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs> หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ก.จ.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณฑา วิลาชัย)

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม รอบ ๒)

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพในงานประจำหรือเพิ่มพูนความรู้แก่สาธารณชน และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ขอประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดังกล่าว และหลักเกณฑ์การให้ทุนการส่งเสริมวิจัยฉบับสมบูรณ์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	หัวหน้าโครงการ	สาขาวิชา/ประเภทงานวิจัย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑.	บทบาทสตรีในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ: กรณีศึกษาอำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร (Women's Role in Local Development for Decreasing Gender Inequality: Case Study of Wan Yai District, Mukdahan Province)	ผศ.ดร.สุจิตตรา ฤทธิสกุลชัย	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิจัยประยุกต์ SDGs/SCOPUS	๙๙,๐๐๐	
๒.	ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (Land Tenure System for food security)	ผศ.ดร.วนิดา พรหมกล้า	การเมืองการปกครอง วิจัยประยุกต์ SDGs/SCOPUS	๙๙,๐๐๐	
๓.	ความเหลื่อมล้ำทางเพศในแนวคิดว่าด้วยการบัญญัติกฎหมาย: กรณีศึกษาการทำแท้ง (Gender Inequality in The Concept of Legislation: A Case Study of Abortion)	อ.ทิพสุตา ญาณภักดิ์	การเมืองการปกครอง วิจัยพื้นฐาน ความเหลื่อมล้ำ/TCI ๑	๕๙,๐๐๐	
๔.	เงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Conditions for	น.ส.วรินทร์ รัชโพธิ์ รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง (ที่ปรึกษา)	สำนักงานเลขาธิการ งานบัณฑิตศึกษา/TCI ๒	๒๙,๐๐๐	

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	หัวหน้าโครงการ	สาขาวิชา/ประเภทงานวิจัย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	Admission to a PhD's Degree at a Public University in the northeastern University group)				
๕.	การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-๑๙ ของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Online teaching and learning during COVID-19 among College of Politics and Governance students, Mahasarakham University)	นายภัทรกวี ภัทรมงคล ผศ.วชิรวัฒน์ อาริยะสิริโชติ (ที่ปรึกษา)	สำนักงานเลขานุการ งานโสตทัศนศึกษา/TCI ๒	๒๙,๐๐๐	

๒. ให้ทุกโครงการวิจัยสามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนวิจัย จำนวน ๓ ชุด ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ <http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs> หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

๓. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้
 งวดที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ ได้รับหลังจากผู้รับทุนทำสัญญารับทุนและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ผู้ให้ทุนกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ได้รับหลังจากเมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และร่างบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ (manuscript) ที่ส่งไปยังวารสารแล้ว ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ได้รับหลังจากเมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD จำนวน ๑ แผ่น และผู้รับทุนได้ส่งเอกสารหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted Letter) เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI๒ ขึ้นไป หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามยอมรับ และผลงานอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(๑) โครงการวิจัยลงพื้นที่ (Field Research) ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๕๙,๐๐๐ บาท/คน เป็นประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัยที่ได้กำหนดไว้แล้ว ได้แก่ ประเด็น Multidisciplinary Research การวิจัยจากหลายสาขามาทำงานวิจัยร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals), ความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ประเด็น Customer Voice เพื่อตอบโจทยความต้องการของตลาดทั้งระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ จำนวน ๑ บทความ

(๒) โครงการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามที่กำหนดในประเด็น Multidisciplinary Research การวิจัยจากหลายสาขามาทำงานวิจัยร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals), ความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ และประเด็นอื่น ๆ ที่ทันสมัย เช่น Customer Voice เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๙๙,๐๐๐ บาท/คน สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๑ บทความ

(๓) โครงการวิจัยสถาบัน ภายใต้ประเด็น Customer Voice เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๒๙,๐๐๐ บาท/คน สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ จำนวน ๑ บทความ

หมายเหตุ หากนักวิจัยไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ให้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาตามเงื่อนไขของข้อ ๑๑ ในสัญญา

๔. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยหรืองบประมาณใด ๆ จะต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณบดีวิทยาลัยการปกครองที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ก่อนที่จะดำเนินงานต่อไป

๕. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสาร “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖. เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานตามข้อ ๓. หากผู้ใดไม่สามารถจัดส่งผลงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนในทุกส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนแก่วิทยาลัยการปกครอง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ก. วิ.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณฑ์ วิลาชัย)

คณบดีวิทยาลัยการปกครอง